

## **Khu du lịch Làng nghề Một Thoáng Việt Nam**

**Số 109 đường Nguyễn Thị Sữa - ấp Phú Bình - xã An Phú - huyện Củ Chi - TP Hồ Chí Minh**

Suốt một chặng đường dài xây dựng và phát triển, với kim chỉ nam là bảo tồn tinh hoa dân tộc Việt, Làng nghề Một thoáng Việt Nam (MTVN) đã tạo nên một công trình văn hóa như một đất nước Việt Nam thu nhỏ giữa lòng Thành phố Hồ Chí Minh với mục đích giữ gìn bản sắc dân tộc, văn hóa, lịch sử nguồn cội, nghề truyền thống, kiến trúc, phong tục tập quán, và ẩm thực vùng miền.

Đến với MTVN, du khách sẽ được trở về nguồn cội dân tộc từ thuở ban đầu lập quốc với cột cờ tổ quốc được dựng trên nền đất của 63 tỉnh thành đặt giữa quả trứng khổng lồ của mẹ Âu Cơ trong câu chuyện Con Rồng Cháu Tiên. Ngôi nhà Văn Lang trên mặt trống đồng Đông Sơn được thể hiện một cách chân thực với đầy đủ các họa tiết hình thú, người Việt cổ và chim Lạc.

Du khách sẽ được tìm hiểu về công cuộc dựng nước từ kỷ Hồng Bàng với nhà nước Văn Lang – Âu Lạc đến thời kỳ ngàn năm Bắc thuộc và công cuộc giành độc lập, mở mang bờ cõi và phát triển đất nước của các triều đại phong kiến về mặt giáo dục, văn hóa, tôn giáo, phong tục tập quán. Du khách sẽ khám phá các bộ sưu tập cổ vật từ thời kỳ đồ đất, đồ đất, đồ đồng của các nền văn hóa Đông Sơn, Sa Huỳnh, Óc Eo, các cổ vật của từng triều đại và những chiếc cọc Bạch Đằng đã làm nên chiến thắng lịch sử vang dội cả năm châu.

Có một không gian thờ tổ tiên nước Việt từ thuở dựng nước và ghi công các vị anh hùng dân tộc đã gìn giữ giang sơn gấm vóc cho con cháu đời sau. Du khách có thể dâng hương tại đền thờ và tìm hiểu về văn hóa thờ phụng của tổ tiên.

MTVN có một môi trường xanh sạch với bầu không khí trong lành, mát ngọt nhờ vào một thảm thực vật xanh với gần 500 loài cây cỏ, hoa lá được trồng và chăm sóc không hóa chất. Một bảo tàng tre với hơn 80 giống tre đặc biệt của Việt Nam và thế giới, nhiều loại tre quý hiếm với nhiều công dụng khác nhau mang lại nhiều giá trị cho đời sống con người. Những bộ sưu tập hoa ngũ sắc, hoa chuối, hoa lan, dừa Nam Mỹ và các loại trầu, cau, lá cọ, lá môn, thông và

cánh đồng lúa... góp phần tô điểm cho không gian xanh thêm phần sống động đầy màu sắc, đầy hương thơm.

Tham quan không gian Nước, tìm hiểu về quá trình hình thành mưa ngoài tự nhiên thông qua mô hình mô phỏng thú vị. Tham quan không gian Đất, tìm hiểu về các loại địa hình, đất đá ở Việt Nam, các địa danh nổi tiếng đặc trưng theo địa hình từng vùng miền.

Tìm hiểu về thế giới các loại nấm ăn và nấm dược liệu, cách trồng và chăm sóc nấm tại nhà. Tham quan nhà lạnh trồng nấm đông trùng hạ thảo, tìm hiểu quy trình nuôi cấy và các sản phẩm chế biến (trà, rượu, trùng thảo ngâm mật ong, nấm sấy...)

Du khách sẽ tìm hiểu và trải nghiệm một số nghề truyền thống : nghề trồng dâu nuôi tằm, se sợi tơ sen, nghề dệt, nghề gốm, đan lát, xeo giấy dó, in tranh Đông Hồ với sự chia sẻ và hướng dẫn của các nghệ nhân.

Các không gian nhà xưa của Bắc Bộ, Nam Bộ, Bình Định, nhà rường Huế, nhà rông Tây Nguyên được dựng lên cực kỳ chi tiết. Các phong tục, nếp sống, văn hóa thờ phụng, kiến trúc nhà ở của từng vùng miền được thể hiện lại chi tiết trong từng gian nhà chữ Đinh của người Nam Bộ, nhà ba gian hai chái của người Bắc Bộ, nhà tranh vách đất của người Bình Định, nhà rường Huế và nhà rông Tây Nguyên.

Nhà hàng Ven Sông mang đến cho quý khách một không gian ăn uống thoáng mát bên hồ sen với những món ăn đặc trưng của Củ Chi và các món ngon được chế biến theo đúng hương vị và phong cách của từng vùng miền.